



DIOCESE OF FORT WORTH
THE BISHOP'S OFFICE



Ngày 10 Tháng 08, 2023
Lễ Kính Thánh Lô-Ren-Xô

Quý Phụ Huynh thân mến,

Khi chúng ta bắt đầu niên học vào tuần này, tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn quý vị đã giao phó việc giáo dục con cái của quý vị cho các trường Công giáo của Giáo phận Fort Worth. Sứ mệnh của nền giáo dục Công giáo là dạy dỗ như Chúa Giêsu Kitô đã dạy, vì vậy sứ mệnh của nền giáo dục Công giáo kêu gọi mọi người, quý cha chánh xứ, hiệu trưởng, giáo viên, học sinh, cha mẹ cần hy sinh với đầy yêu thương để con cái chúng ta lớn lên trong sự khôn ngoan, hiểu biết và gia đình của chúng ta sẽ thêm vững mạnh.

Thánh Gioan Vianney một lần đã viết: “Con mắt thế gian không nhìn thấy gì ngoài cuộc đời này, như con mắt của tôi không nhìn thấy gì ngoài bức tường này khi cánh cửa đóng lại. Đôi mắt của người Kitô giáo nhìn sâu vào cõi sống đời sau.” Trong thời đại hiện tại, có nhiều thế lực trong xã hội đang cố gắng đóng sầm mạnh cánh cửa giáo dục của con em chúng ta để ngăn cản chúng không được nhìn xa hơn ngoài những giới hạn của một thế giới khép kín không hề có sự liên đới với Thiên Chúa, khép kín với sự thật chủ quan, khép kín không còn tôn trọng bản chất thật của con người. Sứ mệnh của nền giáo dục Công giáo trong các trường học là cố dạy con em chúng ta mở rộng những cánh cửa một cách đầy tự tin để chúng có thể nhìn thấy và trân trọng với tận trái tim tâm tình biết ơn muôn vàn sự tươi sáng của tất cả những gì là chân, thiện mỹ và tốt lành. Điều này sẽ giúp con em chúng ta nhận ra khuôn mặt thật của Đức Kitô nơi những người lân cận thuộc các chủng tộc, tín ngưỡng và văn hóa khác nhau.

Những nhà giáo dục đầu tiên của con em quý vị là chính quý vị, cha và mẹ của chúng, theo sau là các thành viên khác trong gia đình. Điều rất cần thiết cho việc giáo dục và sự phát triển con người của các em là được quý vị cùng các em tham dự Thánh lễ vào các ngày Chúa nhật và các Ngày lễ buộc, và thường xuyên lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Đối với quý vị không phải là người Công giáo, con em quý vị và cuộc sống gia đình sẽ phát triển qua việc tham dự cơ sở nhà thờ nơi quý vị sinh sống. Cuối cùng, điều quan trọng là quý vị cầu nguyện với con em của mình để chúng có thể tuân giữ Mười Điều Răn như Đức Kitô đã dạy chúng ta bằng cách yêu thương Thiên Chúa và những người chung quanh. Nếu không có những tác động thiết yếu của Thánh Lễ Chúa Nhật và đời sống cầu nguyện, việc giáo dục và đào tạo con em của quý vị sẽ không đạt được hiệu quả khả quan.

Tôi rất hãnh diện về các trường Công giáo của Giáo phận Fort Worth chúng ta. Chúng tôi đã đầu tư nhiều thời gian, tài năng và nguồn lực tài chính để giúp trường học phát triển với những cơ sở tài nguyên thật tốt và phương thức sư phạm cho nền giáo dục Công giáo sẽ mãi phát

triển mạnh trong Giáo phận Fort Worth lâu dài ngay cả sau khi chúng tôi không còn trách nhiệm. Xin nhớ rằng những lời cầu nguyện của tôi dành cho quý ông bà anh chị em trong thời điểm đầy thử thách này cũng như tôi xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi với tư cách là giám mục của quý vị. Tôi mãi cầu nguyện cho quý vị luôn,

Thân ái tất cả trong Đức Kitô,

+ Michael F. Olson

Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA
Giám Mục Giáo Phận Fort Worth